

ที่ 7UP 050/62

วันที่ 18 กันยายน 2562

เรื่อง รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “7UP”) ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอ็มลิงค์ ซ็อบ จำกัด (“M-LINK”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 7UP โดย 7UP ถือหุ้นอยู่ใน M-LINK เป็นสัดส่วนร้อยละ 95 โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการจำหน่ายเงินลงทุนของ 7UP ในการขายหุ้นสามัญของ M-LINK ในสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นมูลค่า 60 ล้านบาท จำนวน 60,000 หุ้น ให้กับนายยุรนนท์ ภมรมนตรี โดยภายหลังจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ M-LINK ทำให้ 7UP จะถือหุ้นอยู่ใน M-LINK เป็นสัดส่วนร้อยละ 35 และจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน M-LINK จากตัวแทนของ 7UP เป็นตัวแทนของผู้ซื้อ ส่งผลให้ M-LINK สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของ 7UP แต่ยังคงเป็นบริษัทร่วม ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย ชูกรรมการนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551

การเข้าทำรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดโดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้ ซึ่งได้แก่เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 2.85 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562 เมื่อคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว ไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551

การเข้าทำรายการดังกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้

1 วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

บริษัทดำเนินการจำหน่ายเงินลงทุนใน M-LINK โดยขายหุ้นสามัญจำนวน 60,000 หุ้น มูลค่า 60 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ : นายยุรนันท์ ภมรมนตรี

ผู้ขาย : บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน : ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ซึ่งไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

การจำหน่ายเงินลงทุนใน M-LINK มูลค่า 60 ล้านบาท โดยขายหุ้นสามัญจำนวน 60,000 หุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการทั้ง 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ ขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาด รายการ
1. เกณฑ์สินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิ (NTA)	NTA ของกิจการที่ทำรายการ x สัดส่วนที่จำหน่ายไป/ NTA ของบริษัทจดทะเบียน = ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก NTA ของกิจการที่ทำรายการติดลบ	-
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิของบริษัทที่ซื้อหรือขาย x สัดส่วนที่จำหน่ายไป/ กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน = ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากกิจการที่ทำรายการมีผลประกอบการขาดทุน	-
3. เกณฑ์มูลค่ารวม ของสิ่งตอบแทน	จำนวนเงินที่จ่ายหรือได้รับตามสัดส่วน / สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน = 60,000,000 / 2,102,613,000	ร้อยละ 2.85
4. เกณฑ์มูลค่าของ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ / จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากมิได้เป็นการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าทรัพย์สิน	-

จากการคำนวณขนาดรายการเกณฑ์กำไรสุทธิ มีขนาดรายการสูงสุด เท่ากับร้อยละ 2.85 ซึ่งในรอบ 6 เดือน โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้นเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดขนาดรายการในครั้งนี้ได้แก่ เกณฑ์มูลค่ามูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 2.85 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562

4 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่าย

บริษัท เอ็มลิงค์ ซ็อบ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ ให้บริการ
ธุรกิจแฟรนไชส์

วันที่จัดตั้ง : 13 มีนาคม 2546

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท

ทุนที่ชำระแล้ว : 10,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ : 100 บาท

หมายเหตุ : M-LINK มีแผนการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ มือถือ และคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Virtual Reality (VR) และธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบวางระบบ Hydro turbine

5 เงื่อนไขในการทำธุรกรรม

ภายหลังการจำหน่ายเงินลงทุนของ M-LINK ทำให้สัดส่วนในการถือหุ้นของ 7UP เปลี่ยนจากร้อยละ 95 เป็น สัดส่วนร้อยละ 35 โดยผู้ซื้อรายใหม่จะเปลี่ยนแปลงชื่อ M-LINK เปลี่ยนแปลงกรรมการ และเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ซึ่งจะทำให้ M-LINK แปลงสภาพเป็นบริษัทร่วมของ 7UP

6 แผนการใช้เงินที่ได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์

เงินที่ได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และใช้สำหรับเป็นเงินลงทุนใน โครงการใหม่ตามแผนการขยายธุรกิจ

7 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากผลของรายการนั้น

การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท คือการจำหน่ายเงินลงทุนโดยการขายหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็มลิงค์ ซ็อบ จำกัด จะทำให้บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนที่จะมาพัฒนาโครงการใหม่เพื่อให้เป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจ และเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ บริษัท โดยที่การจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว M-LINK ยังคงสภาพการเป็นบริษัทร่วม ประกอบกับผู้ซื้อและบริษัทมีความคาดหวัง ในการเป็นพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในการต่อยอดในการดำเนินงานในอนาคตต่อไป

8 ความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการจำหน่ายเงินลงทุนโดย การขายหุ้นสามัญของบริษัท เอ็มลิงค์ ซ็อบ จำกัด ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทได้รับเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับราคาที่เข้าทำการซื้อขายมีความเหมาะสม เงื่อนไขเป็นปกติการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผล อีกทั้งผู้ซื้อมีความ น่าเชื่อถือที่จะสามารถชำระราคา และมีความสามารถในการบริหารธุรกิจ คณะกรรมการจึงเห็นว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์จาก การเข้าทำรายการดังกล่าว



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินนทร์ เกียรติทวีพงษ์)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-741-5700 ต่อ 106

Seven Utilities and Power Public Co., Ltd.

บมจ.เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์

<http://www.sevenup.co.th>

73 Mahachol Building, Soi Sukhumvit 62, Sukhumvit Rd., Phrakhanong Tai, Phrakhanong BKK. 10260

73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

Tel. 0-2741-5700-5 / Fax 0-2741-6878 / Company Tax ID : 0107545000021